

หัวข้อข่าว : เปิดยอด คนใช้ "คนละครึ่งเฟส 3" ไม่หมด แคมเอาไปใช้ เฟส 4 ต่อไม่ได้

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 31 ธันวาคม 2564

ที่มา : www.thainewsonline.co



หน้าแรก ข่าว ▼ โฟกัส ▼ หอย ▼ ดวง คลิปเด็ด รายการ Online ▼ โปรมือชั้น ▼



ข่าว

เปิดยอด คนใช้ "คนละครึ่งเฟส 3" ไม่หมด แคมเอาไปใช้ เฟส 4 ต่อไม่ได้

31 ธ.ค. 2564 เวลา 13:28 น. 👁 2.5k

ชวนใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 วันสุดท้าย 31 ธ.ค. 64 ยันหากใช้ไม่หมด จะไม่มีการทบทวนเฟส 4 พร้อมคาดจำนวนคนที่ใช้เงินไม่หมด โดยจะมีเงินเหลือไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท

ข่าววันนี้ 31 ธ.ค.64 วันสุดท้ายของการใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" ซึ่งเปิดให้ใช้ได้ถึงเวลา 23.00 น. ล่าสุดนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจมาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการ "คนละครึ่ง"

หัวข้อข่าว : เปิดยอด คนใช้ "คนละครึ่งเฟส 3" ไม่หมด แถมเอาไปใช้ เฟส 4 ต่อไม่ได้

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 31 ธันวาคม 2564

ที่มา : www.thainewsonline.co

ล่าสุด กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "ที่สุดแห่งปี 2021" ได้ทำการสำรวจผลงานของรัฐบาลพบว่าโครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี คือ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ร้อยละ 49.6 สะท้อนถึงการช่วยเหลือเยียวยาตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนช่วยลดภาระค่าครองชีพประจำวันได้เห็นผล

กลับมาอีกครั้งกับมหกรรม กิน ช้อป
คนละครึ่ง เฟส 3
รัฐช่วยจ่าย 50% ยอดสูงสุด 4,500 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

- สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน
- ไม่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

- รัฐบาลสนับสนุน 50% โดยให้เป็นสิทธิคนละครึ่ง
- รับสิทธิไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน หรือสูงสุดไม่เกิน 4,500 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ
- ชำระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง ช่อง G-Wallet กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ

ยืนยันแล้ว "คนละครึ่งเฟส 3" วันสุดท้าย หากใช้ไม่หมด ทบต่อเฟส 4 ได้ไหม

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของมาตรการใช้จ่ายลดค่าครองชีพจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รวมทั้งเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

โดยในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ล่าสุด มีจำนวนกว่า 82,000 ราย ขณะนี้ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท แล้วกว่า 7.66 ล้านราย ในขณะที่การใช้สิทธิ e-Voucher โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีจำนวนกว่า 312.2 ล้านบาท ซึ่งประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ทั้ง 2 ได้ถึงวันนี้เป็นวันสุดท้าย (31 ธันวาคม 2564) ซึ่งหากพันกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิวงเงินที่เหลือได้อีก

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) กระทรวงการคลัง กล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 3 พบว่าตัวเลข 9 ล้านกว่าคน ที่ใช้เงินหมดไปแล้ว ส่วนอีก 10 กว่าล้านคนยังใช้ไม่หมด คาดว่าน่าจะมีคนเหลือเงินใช้ไม่หมดไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งโครงการไม่ทบให้ หลัง 23.00 น.คืนนี้ ธนาคารกรุงไทยจะเคลียร์ระบบ และจะตรวจสอบปัญหาทั้งหมดพร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบ